

Tâm huyết, kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về Đại hội.

Chị Phạm Thị Láng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quang (Vũ Thư)



5 năm qua, tỉnh rất quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, qua đó tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ... được đầu tư xây dựng khang trang. An ninh trật tự được bảo đảm, người dân được sống trong môi trường bình yên. Tới tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành công tốt đẹp. Tôi mong Đại hội thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức hội phụ nữ; quan tâm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, tạo mọi điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, khẳng định vị thế của mình; quan tâm hơn nữa công tác cán bộ nữ.

Ông Vũ Đức Hạnh, thôn Dục Linh, xã An Ninh (Quỳnh Phụ)



Tôi rất vui mừng vì trong nhiệm kỳ qua cấp ủy, chính quyền tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng theo quy hoạch và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Gần đây nhất, Tập đoàn Thaco đã đồng khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ. Việc quy hoạch và đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp là một chủ trương rất đúng đắn, là cơ sở, tiền đề để phát triển nền nông nghiệp Thái Bình hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thực sự đáp ứng mong mỏi của người dân chúng tôi. Trong những giải pháp thu hút đầu tư của tỉnh để ra trong thời gian tới, ngoài chú trọng phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp, chú trọng vấn đề liên kết vùng, tôi mong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư cũng như những doanh nghiệp đã phát triển sản xuất lâu năm trên địa bàn. Chỉ khi đồng hành cùng doanh nghiệp, "tiếng lành đồn xa" sẽ là cách xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng mong tỉnh có định hướng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Theo đó, cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn tốt vừa có tính kỷ luật cao; đồng thời, phải tạo điều kiện để thu hút được những người giỏi trong và ngoài nước về Thái Bình làm việc.

Chị Bùi Thị Cúc, công nhân Công ty TNHH May Texhong Thái Bình



Trong 5 năm 2015 - 2020, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, qua đó tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho người lao động. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm đến người lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tổ chức chương trình tết sum vầy tặng quà cho công nhân; các cấp công đoàn đã hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công nhân cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của người lao động, từ đó đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, phải thuê nhà trọ chật chội, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Đây là một trong những đòi hỏi rất cấp thiết đối với công nhân lao động hiện nay. Vì vậy, tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiếp tục quan tâm thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động về nhà ở, trường mẫu giáo, khu vui chơi văn hóa... để người lao động yên tâm lao động, sản xuất.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Thi đua, lập công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang nỗ lực thi đua với tinh thần sáng tạo, quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.



Lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện sử dụng trang thiết bị mới.

Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là vận hành khu cách ly tập trung của tỉnh. Đến đơn vị những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua sôi nổi của mỗi cán bộ, nhân viên đang công tác tại đây. Thượng tá Đặng Văn Đăng, Chính ủy Trung đoàn chia sẻ: Cùng với nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đơn vị làm tốt công tác quản lý, tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho công dân ở nước ngoài về nước, bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Dù nhiệm vụ mới, áp lực công việc, yêu cầu cao nhưng 100% cán bộ, nhân viên đơn vị đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ tại Trung đoàn 568, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 và Đại đội Thiết giáp 22, Bộ CHQS tỉnh cũng ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian qua, hai đơn vị đã tích cực luyện tập các phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đại úy Bùi Anh Triều, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 32 cho biết: Các nội dung thi đua cao điểm, thi đua đột kích đều được lồng ghép trong các nội dung chuyên môn. Là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống của Bộ CHQS tỉnh nên chúng tôi luôn ý thức được nhiệm vụ và phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, các nội dung, kế hoạch, phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được diễn ra Đại hội đều đã được luyện tập nhuần nhuyễn. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập công dâng Đảng.

Cán bộ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ

chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua, chỉ tiêu thi đua; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Duy trì nền nếp, chất lượng chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua và khơi dậy lòng tự hào trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; đồng thời, xây dựng ý chí quyết tâm, trước hết là nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội. Song song với thực hiện thi đua cao điểm, đột kích trong từng giai đoạn, LLVT tỉnh tích cực thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, trong đó tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị "Mẫu mực tiêu biểu", thực hiện "Năm kỷ luật kỷ cương", xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn lực lượng thi đua luyện tập tham gia các hội thao, hội thi các cấp trong tỉnh và Quân khu 3 đạt giải cao.

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vũ Thư chia sẻ: Thi đua hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban CHQS huyện tập trung thực hiện khâu đột phá tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. 100% cán bộ, nhân viên đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định và biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm quân số khỏe đạt gần 100%. Cùng với đó, Ban CHQS huyện tích cực tham gia xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp; tu sửa, chỉnh trang, làm mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

Cùng với thi đua, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, tích cực tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, nhất là tích cực phòng, chống dịch Covid-19. LLVT tỉnh phối hợp, hiệp đồng với công an, biên phòng và các lực lượng khác trên địa bàn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TẮT ĐẠT

THÁI THUY

Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động



Công ty TNHH Giấy dếp Thái Thụy luôn khuyến khích người lao động tham gia các phong trào thi đua để tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy đã tích cực vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia. Nhiều phong trào thi đua được triển khai có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Khuyển, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy cho biết: Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy hiện có 222 công đoàn

văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả" tại các cơ quan hành chính... Các phong trào đã thu hút sự tham gia của hầu hết công nhân cơ sở và CNVCLĐ. Tại các công đoàn cơ sở khởi doanh nghiệp, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được doanh nghiệp và người lao động (NLD) tích cực hưởng ứng. Tại Công ty TNHH Giấy dếp Thái Thụy (xã Thái Hà), dù mới thành lập được hơn 1 năm nhưng khi Công ty phong trào "Xây dựng cơ quan

huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" NLD hưởng hái đăng ký tham gia. Đến nay đã có 7 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất như sáng kiến làm bằng, biểu mẫu, thiết kế giá đỡ sản phẩm... giúp rút ngắn thời gian cho NLD. Cùng với đó, doanh nghiệp luôn khuyến khích NLD nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó kịp thời động viên, khen thưởng NLD. Bà Đinh Thị Hằng, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chia sẻ: Xác định phong trào thi đua giúp thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho NLD, do đó hàng tuần, hàng tháng Công đoàn tham mưu với ban lãnh đạo Công ty đưa ra mức sản lượng trung bình để đánh giá sản lượng của các chuyên. Khi các chuyên đạt mức sản lượng tối đa sẽ được biểu dương, cuối tháng có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời để khuyến khích NLD. Chị Phạm Thị Huyền Trang, Công nhân Công ty tâm sự: Khi Công ty phát động các phong trào thi đua, mọi NLD đều hào hứng tham gia, hăng say lao động, nhờ đó sản lượng tăng lên qua từng tháng, mức thu nhập cũng tăng, đời sống được nâng lên.

Cùng với khối sản xuất, kinh doanh, ở khối hành chính sự nghiệp, các phong trào thi đua cũng được CNVCLĐ tham gia, nhất là khối giáo dục với các phong trào: Thi đua dạy tốt, học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Trường THCS Thụy Trường là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện Thái Thụy trong các phong trào thi đua. Năm học 2019 - 2020, qua thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với đơn vị công tác, chống dịch, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng phong trào thi

đua "Hai tốt"; nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học. Bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2019 - 2020, do dịch Covid-19 nên các thầy cô giáo và các em học sinh cả nước phải nghỉ đến 3 tháng nhưng với phương châm "Tạm dừng đối trường, không dừng việc học", nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Các thầy cô giáo kể cả các thầy cô đứng tuổi đã vượt rào cản về tâm lý, hạn chế về trình độ công nghệ thông tin, kiên trì ứng dụng dạy học trực tuyến qua các phần mềm cho học sinh. 100% tiết dạy ở các bộ môn đều được dạy trực tuyến và cũng là trường có số giờ dạy trực tuyến cao nhất huyện. Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường còn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức phát động phong trào giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục có cơ hội đến trường. Năm học 2019 - 2020, khoảng 50 em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời với số tiền gần 40 triệu đồng. Năm học 2020 - 2021, nhà trường đã huy động được 22 triệu đồng để mua bảo hiểm thân thể cho các em.

Ngoài ra, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ ngày càng có sức lan tỏa, qua đó vai trò, vị trí của nữ CNVCLĐ được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, toàn huyện có trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Hai giỏi". Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện Thái Thụy lan tỏa, trở thành động lực khuyến khích đoàn viên, NLD hăng say lao động, qua đó nâng cao hiệu quả công tác, nâng suất và thu nhập, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

TỪ 1/10/2020, CHỦ THUÊ BAO DI ĐỘNG CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KHÔNG NHẬN TIN NHẮN, CUỘC GỌI "RÁC"

Hành vi	Mức phạt tiền* (triệu đồng)
Gửi tin, gọi điện thoại quảng cáo đến số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo	80-100
Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đến số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo	60-80
Thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24h mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng	20-30
Gọi điện thoại quảng cáo ngoài 8h-17h mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng	20-30
Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng	5-10
Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo	5-10
Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo	5-10

NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ LÀM GI KHI KHÔNG MUỐN NHẬN QUẢNG CÁO RÁC?

- Đăng ký số điện thoại vào Danh sách không quảng cáo
- Từ chối theo hướng dẫn đối với quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử; từ chối trực tiếp người gọi điện quảng cáo
- Chuyển tiếp thông tin quảng cáo rác về đầu số 5656 hoặc hệ thống tiếp nhận phản ánh của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử

5656

*Là mức phạt đối với tổ chức. Cá nhân chịu mức phạt bằng 1/3 tổ chức.
 Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020

TTXON

https://infographics.vn